

การแข่งขัน “มันนี่แกรม โกล ทัวรนาเมนต์” มาถึงเมืองไทยแล้ว



การแข่งขัน “มันนี่แกรม โกล ทัวรนาเมนต์” มาถึงเมืองไทยแล้ว

หลังจากประสบความสำเร็จจากการแข่งขันโกล ทัวรนาเมนต์ (GOAL Tournament) ในประเทศจีน มันนี่แกรมจึงดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสุดยอดเยี่ยมแห่งความตื่นเต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในพัทยาและกรุงเทพฯ

มันนี่แกรม ประสบความสำเร็จในการนำการแข่งขันฟุตบอลที่มีผู้เล่นข้างละ 7 คน มาสู่ชุมชนที่สนใจและชื่นชอบกีฬาฟุตบอล โดยตารางการแข่งขันสำหรับทีมชายและทีมเยาวชนได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนถูกจับจองทั้งหมดเพียงวันแรกที่เปิดรับสมัคร การแข่งขันสร้างแรงกระตุ้นให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในเมืองพัทยา กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ โดยมีผู้สนใจเดินทางมาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ เพื่อมีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้และร่วมชิงชัยคว้าถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหัวหน้ากลุ่มชุมชนรวมทั้งอดีตผู้เล่นและโค้ช ทีมไทยพรีเมียร์ลีก ก็ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ และยังร่วมสนับสนุนทีมไปพร้อมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ อีกหลายร้อยคน

“การจัดการแข่งขันฟุตบอลมันนี่แกรม โกล (MoneyGram GOAL) ในประเทศไทยครั้งนี้นับว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในชีวิตประจำวันของคนไทยในชุมชนต่าง ๆ จึงนับเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของมันนี่แกรม ในการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมาสนใจกีฬามากขึ้น และผมเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ “มันนี่แกรม” ให้เป็นที่จดจำแก่ชุมชนในเมืองพัทยาและกรุงเทพฯ” นาย Raj Dhorkay ผู้จัดการมันนี่แกรม ประจำภูมิภาคอินโด-ไชน่า มาเลเซีย และบรูไน กล่าว

นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดแข่งขันฟุตบอลมันนี่แกรม โกล ทีมชายและทีมเยาวชนที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคมนี้ ณ สนามฟุตบอลเดอะแชมเปียนฟุตบอลอารีนา และระหว่างการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นในช่วงสองวันนี้ เราจะมาร่วมค้นหาทีมใดจะได้เป็นแชมป์ของการแข่งขันฟุตบอลมันนี่แกรม โกล ในภูมิภาคนี้

เกี่ยวกับ มันนี่แกรม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

มันนี่แกรม เป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมระดับโลกด้านการโอนเงินและบริการด้านการชำระเงิน ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั่วโลกในการเชื่อมต่อทางการเงินระหว่างเพื่อน ๆ และในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ณ จุดบริการ หรือในห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน เราสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยวิธีที่แสนสะดวกสบาย นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับชำระเงิน ออกธนาคัติ และเรียกเก็บเช็คในบางพื้นที่ สามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มั่นใจแกรม อินเทอร์เน็ตชั้นแนว ได้ที่ moneygram.com